

BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

thêm khu vực đô thị là 452,36ha, khu vực nông thôn 426,915ha. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung so với chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình đến năm 2020 đã được phê duyệt: diện tích bình quân, tỷ lệ đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội, dự báo diện tích đất ở tăng thêm của từng đơn vị hành chính do Sở Xây dựng báo cáo.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ

tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Xây dựng phối hợp với các huyện, đơn vị tư vấn rà soát lại nhu cầu nhà ở, đất ở và đất khác trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật; nắm bắt và dự báo được tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai; quy mô dân số hiện tại, dự báo phát triển trong tương lai, dự báo thu hút lao động có việc làm ổn định trên địa bàn, khẩn trương bổ sung, hoàn thiện báo cáo để án trình HĐND tỉnh thông qua trước khi phê duyệt.

Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) và tổ chức hội nghị tuyên truyền về chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng).

Hội nghị đã tập trung giới thiệu các văn bản pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; những điều cần lưu ý khi sử dụng thiết bị điện trong gia đình; lợi ích của việc tiết kiệm năng lượng. Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian

để giới thiệu về các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng, ti vi, nồi cơm điện, bếp gas, năng lượng biogas...

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị trấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, từ đó áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày, góp phần giảm chi phí, tiết kiệm nguồn năng lượng.

THU THỦY

ĐÔNG HƯNG

Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải ở nông thôn đạt 87%

Theo thống kê, hiện nay, trên địa bàn huyện Đông Hưng có 43/44 xã, thị trấn đã quy hoạch khu xử lý rác thải hợp vệ sinh và thành lập các tổ thu gom rác thải với mạng lưới, 70% số cơ sở cũ đều có hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn. Do đó, đến nay, tình trạng rác thải nông thôn phần nào đã được giải quyết, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện đạt 87%.

Hồng Việt, Phong Châu, Đông La, Đông Động; 30 xã đã thực hiện đầu tư khu xử lý rác thải theo mô hình chôn lấp. 100% số cơ sở mới thành lập, 70% số cơ sở cũ đều có hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn. Do đó, đến nay, tình trạng rác thải nông thôn phần nào đã được giải quyết, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện đạt 87%.

THU THỦY

(Đài TTTH Đông Hưng)

Phòng viên: Xin ông cho biết vài nét về kết quả công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Văn Dụ: Thời gian qua, công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các ngành, các cấp, các địa phương duy trì phối hợp, đẩy mạnh thực hiện. Riêng ngành Y tế đã tập trung các hoạt động can thiệp, giảm tác hại, chăm sóc, điều trị, tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS, theo dõi giám sát, đánh giá truyền thông và huy động cộng đồng trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Đến nay, lũy tích số người nhiễm HIV được quản lý là 3.284 người, số bệnh nhân AIDS còn sống là 1.405 người. 252 xã, phường, thị trấn phát hiện có người nhiễm HIV/AIDS. Tỷ lệ nhiễm HIV tại Thái Bình là 169 ca/100.000 dân. Toàn tỉnh hiện duy trì hiệu quả điều trị ARV cho 1.152 bệnh nhân HIV/AIDS tại 9 cơ sở điều trị. 100% số bà mẹ có HIV mang thai được điều trị dự phòng đúng phác đồ. Số bệnh nhân đang điều trị ARV có thể BHYT là 1.129, đạt 98%. Hiện ngành Y tế cũng đã tiếp nhận và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone cho 1.331 người nghiện ma túy tại 9 cơ sở điều trị Methadon và 7 điểm cấp phát thuốc.

Phòng viên: Hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS có gặp khó khăn gì, thưa ông?

Ông Phạm Văn Dụ: Công tác phòng, chống HIV/AIDS hiện đang gặp một số khó khăn như: Trước đây, đa số kinh phí hoạt động phòng, chống HIV/AIDS được các tổ chức quốc tế tài trợ, song hiện tại nguồn viện trợ này đã bị cắt giảm và kết thúc tài trợ trong năm 2017. Kinh phí hỗ trợ cho các câu lạc bộ và hoạt động của các nhóm đồng đẳng viên không còn, nhiều nhóm trước hoạt động sôi nổi thì nay tan rã, có hoạt động cũng không duy trì được hiệu quả. Thông tin về người nhiễm HIV/AIDS không đúng hoặc không đầy đủ nên việc giám sát, hỗ trợ gặp nhiều khó khăn. Sự kỳ thị phân biệt đối xử vẫn còn tồn tại, tuy không nặng nề như trước, song nhiều người vì sợ kỳ thị nên dù bản thân có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS vẫn ngại đi xét nghiệm. Khi đi xét nghiệm thì giấu tên, nhiều người xét nghiệm có kết quả dương tính với HIV song vì sợ kỳ thị nên ngại đến cơ sở y tế

Xét nghiệm HIV sớm - hướng tới mục tiêu 90-90-90

Nhân tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017, chủ đề xét nghiệm HIV sớm - hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020, phóng viên Báo Thái Bình đã phỏng vấn ông Phạm Văn Dụ, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Chỉ đạo về nội dung liên quan.



Bác sĩ Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tư vấn cho đối tượng điều trị Methadone.

để được tư vấn và hỗ trợ điều trị, vì vậy nguy cơ nguồn lây ở cộng đồng còn cao...

Phòng viên: Hướng ứng thành hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, mục tiêu của Thái Bình là gì, thưa ông?

Ông Phạm Văn Dụ: Thái Bình tổ chức phát động tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS nhằm thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân nhằm thực hiện "Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030", hướng tới các mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch HIV/AIDS ở Việt Nam vào năm 2030. Qua các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người dễ tổn thương, người

có hành vi nguy cơ cao về dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS nói chung và lợi ích của xét nghiệm HIV sớm nói riêng. Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội, đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng của các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS. Đặc biệt mở rộng xét nghiệm HIV sớm để phát hiện người nhiễm HIV nhằm đạt được mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình.

Phòng viên: Để sớm hiện

mục tiêu trên, những hoạt động gì cần được chú trọng, thưa ông?

Ông Phạm Văn Dụ: Căn cứ chức năng nhiệm vụ của phòng, chống HIV/AIDS như tư vấn xét nghiệm HIV như tư vấn xét nghiệm HIV dự phòng; xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng; điểm cấp phát thuốc Methadone; điểm cấp phát thuốc ARV tại các trạm y tế xã. Tổ chức các hoạt động vận động đưa trẻ nhiễm HIV đến trường học chung với trẻ không nhiễm HIV và chống kỳ thị phân biệt đối xử với trẻ nhiễm HIV. Tổ chức vận động các doanh nghiệp tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động, nhận người lao động là người nhiễm HIV, người sau cai nghiện, người đang được điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 12



Được ghi tên thành viên gia đình vào sổ đỏ

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 33 để sửa đổi điểm c, khoản 1, điều 2, Thông tư số 23/2014.

Thông tư số 33 có hiệu lực từ ngày 5/12, quy định: "Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi 'hộ gia đình, gồm ông' (hoặc 'hộ gia đình, gồm bà')", sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình... đồng tiếp theo ghi 'cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc cùng sử dụng đất hoặc cùng sở hữu tài sản) với... (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)". Quy định lâu nay chỉ nêu hộ gia đình sử dụng đất thì ghi "hộ ông" hoặc "hộ bà", sau đó ghi tên, năm sinh, tên và số của giấy tờ nhân thân của chủ hộ.

Theo tinh thần của thông tư mới, sổ đỏ cấp trước ngày 5/12 cho hộ gia đình với tên một người đại diện vẫn có giá trị pháp lý. Do vậy, người dân không cần làm lại sổ đỏ mới.

Gia đình nào muốn thay đổi từ cách ghi tên một người thành tất cả các thành viên có chung quyền sở hữu đất đều được đáp ứng. Hộ dân chỉ cần cầm sổ đỏ ra văn phòng đăng ký đất đai sẽ được hướng dẫn các thủ tục.

Giảm mức thu phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đầu giá

Thông tư số 111 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 11/12 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công

chứng; phí chứng thực đã bổ sung và điều chỉnh giảm mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản đầu giá (tính trên giá trị tài sản bán được) so với quy định hiện hành. Cụ thể, tài sản có giá trị dưới 5 tỷ đồng: giảm từ 100.000 đồng xuống còn 90.000 đồng/trường hợp; tài sản giá trị từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng: giảm từ 300.000 đồng xuống còn 270.000 đồng/trường hợp; tài sản có giá trị trên 20 tỷ đồng: giảm từ 500.000 đồng xuống còn 450.000 đồng/trường hợp.

Mức thu phí công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư; hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản,... tiếp tục duy trì theo quy định tại Thông tư số 257.

Giảm một số mức phí đăng ký giao dịch bảo đảm

Cũng có hiệu lực từ ngày 11/12, Thông tư số 113 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 202 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm. Theo đó, một số mức phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng đồng sản (trừ tàu bay, tàu biển) sẽ được Bộ Tài chính giảm so với mức thu hiện nay, cụ thể như sau: Hoạt động đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm chỉ còn là 30.000 đồng/hồ sơ (mức phí thu hiện tại là 70.000 đồng/hồ sơ).

Hoạt động cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm còn 25.000 đồng/trường hợp (mức phí thu hiện tại là 30.000 đồng/trường hợp).

(Theo vnexpress.net)

CHỈ THỊ... (Tiếp theo trang 1)

các huyện Kiến Xương, Tiền Hải, Thái Thụy và triển khai các giải pháp chỉ đạo cấp bách phun thuốc trừ rầy và tiêu hủy diện tích lúa bị bệnh, hạn chế nguồn lây truyền bệnh trên đồng ruộng...; nồng dân và chính quyền địa phương đã quyết liệt vào cuộc để chống dịch; song, cuối vụ có diện tích lúa mang đồng nhưng cây lúa không có khả năng trở bông, ảnh hưởng đến năng suất lúa mùa đối với nông dân một số xã thuộc các huyện: Tiền Hải, Thái Thụy và Kiến Xương.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hiện tại, có 60,27ha ngô đồng ở một số địa phương trong tỉnh bị nhiễm bệnh lúa sọc đen từ rải rác đến 10% số cây; công tác vệ sinh đồng ruộng chưa được quan tâm thực hiện, trên gốc rạ và lúa ẻo mật độ rầy cao hơn so cùng kỳ và trung bình nhiều năm, đây là nguồn môi giới truyền bệnh lúa sọc đen từ kỳ chủ phụ và ngô đồng cho lúa xuân 2018 và các vụ tiếp theo; trước tình hình trên, để bảo đảm an toàn cho sản xuất vụ đông năm 2017, vụ xuân 2018; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các phòng, ban chuyên môn:

- Kiểm tra toàn bộ diện tích ngô đồng, phát hiện các cây có biểu hiện triệu chứng bị bệnh lúa sọc đen tiến hành tiêu hủy ngay cây bị bệnh, đồng thời phun thuốc trừ rầy cho toàn bộ diện tích.

- Huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung cho công tác làm đất, vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch tàn dư thực vật, lúa chét và cỏ dại là ký chủ phụ của rầy lưng trắng và bệnh lúa sọc đen, hạn chế nguồn bệnh lây nhiễm sang mạ, lúa vụ xuân 2018. Việc cấy lật đất và vệ sinh đồng ruộng phải thực hiện trước ngày 10/12/2017; đẩy nhanh việc cấy ải, phơi đất để cải tạo chế độ khí trong đất, tiêu diệt mầm mống sâu bệnh hại.

- Không gieo mạ dài ngày để cắt các bệnh lúa sọc đen chuyển từ lúa tái sinh, ngô đồng sang vụ xuân 2018; kiểm tra chất lượng và số lượng các giống lúa ngâm ngay hiện có ở địa phương bảo đảm đủ giống cho việc gieo cấy; mở rộng diện tích lúa chất lượng, lúa lai và các giống lúa kháng bệnh đạo ôn, rầy các loại; xử lý hạt giống cho toàn bộ diện tích lúa gieo thẳng; gieo mạ trên nền cày che phủ nilon để chống rệp và hạn chế bệnh lúa sọc đen, phun thuốc trừ rầy cho 100% diện tích mạ trước khi đưa ra cấy; tăng cường giải pháp mạ khay, cấy máy; hạn chế tối đa việc gieo thẳng để phòng bệnh lúa sọc đen phát sinh do không chủ động vệ sinh đồng ruộng ở đầu vụ. Khi phát hiện mạ có triệu chứng bệnh phải thông báo kịp thời với cơ quan chuyên môn và tiến hành tiêu hủy triệt để nguồn bệnh sau khi đã phun trừ rầy; gieo bổ sung mạ khi thời vụ cho phép.

- Xây dựng kế hoạch ứng phó với bệnh lúa sọc đen phương Nam hại lúa vụ đông xuân năm 2018 và các vụ tiếp theo; huy động sức mạnh của nhân dân trong phòng, chống dịch lúa sọc đen, đồng thời chủ động bố trí kinh phí chống dịch cho việc thực hiện kế hoạch.

- Kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện các biện pháp phòng trừ bệnh; thường xuyên tổng hợp và báo cáo tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống bệnh lúa sọc đen về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Xây dựng kế hoạch ứng phó với bệnh lúa sọc đen phương Nam hại lúa ở vụ đông xuân năm 2018 và các vụ tiếp theo; phân công lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật tăng cường cho các địa phương để hỗ trợ kiểm tra, giám sát tình hình bệnh.

- Chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:

+ Kiểm tra, rà soát, lắp đặt mới hệ thống bẫy đèn để xác định đỉnh cao của rầy di trú, đặc biệt là rầy lưng trắng; lấy mẫu rầy vào đèn và mẫu rầy trên đồng ruộng giám định, xác định tỷ lệ rầy mang virus lúa sọc đen phương Nam để có biện pháp phòng trừ môi giới truyền bệnh và bố trí lịch thời vụ phù hợp;

+ Rà soát, đánh giá, lựa chọn gieo cấy các giống lúa thay thế các giống đã bị nhiễm bệnh lúa sọc đen nâng trong vụ mùa 2017; theo dõi tình hình sản xuất lúa ở địa phương để phối hợp chỉ đạo về cơ cấu giống, thời vụ và các biện pháp canh tác phòng, chống bệnh lúa sọc đen;

+ Chỉ đạo cán bộ kỹ thuật tăng cường điều tra, phát hiện sớm rầy lưng trắng, bệnh lúa sọc đen, lấy mẫu, giám định nhanh nguồn rầy mang virus gây bệnh lúa sọc đen, chủ động áp dụng các biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh: Tập trung tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn hộ nông dân các biện pháp phòng trừ rầy lưng trắng, bệnh lúa sọc đen; xây dựng các mô hình phòng trừ bệnh có hiệu quả; tổ chức in ấn sổ tay, tờ rơi, poster, thông tin tuyên truyền phòng trừ rầy lưng trắng và bệnh lúa sọc đen; kịp thời tổng kết và phổ biến kết quả mô hình để áp dụng trên diện rộng.

3. Sở Công Thương: Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật ở cơ sở, xử lý nghiêm việc kinh doanh thuốc giả, thuốc kém chất lượng, tăng giá thuốc trong thời điểm có dịch.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh lúa sọc đen.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên nhận thức và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh lúa sọc đen; bảo đảm các quy định của pháp luật và chủ trương của tỉnh trong việc triển khai, thực hiện để án sản xuất vụ đông 2017, vụ xuân hè năm 2018.



Nông dân xã Quang Trung (Kiến Xương) chăm sóc cây ngô đồng.

Ảnh: NGÂN HUYỀN